

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## UNIQ – ไม่บ่อยนัก ที่จะเข้าตา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** จะเรียกว่า ยังไม่ม่ใจให้เต็มร้อยสักเท่าไร สำหรับหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ อาจจะ เป็นหุ้นที่อิงการเมือง เน้นแก๊งกำไรตามกระแสมากไปหน่อย แล้วบทจะดี ก็ดีเวอร์ๆ หรือ บางทีไม่ทำอะไรก็ ร้ายยิ่งกว่าตัวโกง... เรื่องวงในก็อาจจะมีมากกว่าเนื้อแท้ของหุ้นเสียด้วยซ้ำ เหนือเมฆเลยยกให้เป็นหุ้นแบบ แก๊งกำไรจากกันเลยทีเดียว... บางที ต่อให้ทรงกราฟมาสวยๆ ขนาดคะแนนเกือบเต็มสิบ ก็ยังเกรงๆ จะเอามา เข้าทำเนียบบาดตาเซียนเลยแหละนะ... แต่ช่วงนี้ ไปจนถึงได้หน้าदारัฐบาลใหม่แล้วเนี่ย กลุ่มนี้ก็น่าจะเป็น อีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่จะม่แรงซื้อแก๊งกำไรเข้ามา ซึ่งก็จะมีมากหรือน้อย ก็ต้องไปว่ากันเป็นรายตัวกันอีกที แล้วคงไม่ผิดคาดหรือผิดไผ่นะครับ เหนือเมฆว่าหุ้น STEC และ CK ก็คงได้ตั้งหน้าตั้งตา รุ่งขึ้นแข่งกันละมั้ง การได้รัฐบาลชุดใหม่ คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายนะครับว่า หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ จะได้อะไร หรือ อาจจะ ไม่ใช่แค่หุ้นกลุ่มนี้หรือคณะ กลุ่มไหนๆ ก็ได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละครับ แต่จะหุ้นตัวไหน ก็อยู่ตามสายตามเส้น ของแต่ละบริษัท หรือ ใครเป็นเจ้าของหุ้น มีสายเล็กใหญ่แค่ไหนกว่าได้... แล้วช่วงแรกๆ ถ้าหน้าदारัฐบาล ออกมาให้เห็นชัดๆ แล้ว หุ้นที่มีสายมีเส้น มีความใกล้ชิดนักการเมือง ก็จะพาเหรดกันขึ้นแบบที่เรียกว่า ปลากรวดดีได้น้ำ เลยก็ว่าได้... ประมาณว่า หุ้นที่ไม่เคยขึ้นไม่เคยร่วง หรือ ค่อยค่อยจะมีอะไรหรือหา ก็อาจจะ กลับมาผ่านหน้าผ่านตาให้เรา ท่านๆ ได้สงสัย แล้วก็จะถามว่า ขึ้นเพราะอะไร มีข่าวอะไรหรือ ทำนองนี้... ไม่รู้จะครับว่าจะใช่หรือไม่ใช้อย่างที่เหนือเมฆกล่าว ก็แค่ความเห็นส่วนตัว จากที่เคยผ่านๆ มา เท่านั้น

**ดูตามเกม...** ก็ตามที่กล่าวข้างต้นนั้นแหละครับ ไม่ว่าจะยังไง ก็ยังคงให้มองเป็นเกมของ การแก๊งกำไรตามกระแส หรือ แก๊งกำไรระยะสั้น ตามรอบไปก่อน... เนื้อแท้จะดีหรือไม่ดียังไง เก็บไว้ก่อน

**แนวรับ** : ... 11.2-11.1 หรือ ยืน 11.4 **ได้มันคง ก็ตามได้**

**เป้าหมาย** : ... มอง 12.0-12.5 **ไว้ก่อน ยืนได้ ค่อยว่ากันอีกที**

Price Chart...(UNIQ)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น UNIQ...** ถึงเวลานี้แล้ว หรือ ถึงยุคนี้แล้ว หวังว่าท่านนักลงทุน น่าจะหรือควรจะต้องมองกราฟให้ เป็นแล้วนะครับ อย่างภาพนี้ เปิดมาก็ต้องบอกได้แล้ว ว่าเห็นสัญญาณอะไรบ้าง... นอกจากเห็นแนวโน้มขาขึ้น แล้วมองเห็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern หรือไม่ แล้วดูรูปแบบการแก๊งตัว ควบคู่ไปกับเรื่อง Volume มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เส้น MA. ในภาพนี้ บอกได้ ว่าอย่างไร... ทั้งหมดนี้ เป็นเบสิค หรือ พื้นฐานเลขนะ เพียงแค่เปิดกราฟมา ต้องตอบให้ได้ภายใน 3 วินาที ว่า หุ้นตัวดี สวยหรือไม่สวย... แล้วถ้าสวย น่าเล่นแบบไหน ลั้น กลาง ยาว ต้องบอกให้ได้... ถ้ายังไม่ได้ตามที่กล่าวนี้ เหนือเมฆว่า ท่านยังต้องเข้าคอร์สเรียนเพิ่มอีกหน่อย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน